



دفتر مقام معظم رهبری
www.rajshahr.ir

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน - 21 /Sep/ 2015

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ในวาระสัปดาห์แห่งการพิทักษ์ปกป้องสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ ทำนอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้มีการพบปะกับบรรดาทหารผ่านศึกที่พิการ บรรดาทหารผ่านศึกที่ต้องสูญเสียอวัยวะร้อยละ 70 ทหารผ่านศึกที่ต้องสูญเสียดวงตา และอวัยวะบางส่วนในร่างกายของตน พร้อมครอบครัวของพวกเขา โดยมีการพบปะอย่างฉันท์มิตร และถามไถ่ทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง ใช้ระยะเวลาพบปะประมาณสองชั่วโมงครึ่ง

หลังจากที่ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้พบปะกับพวกเขาแล้ว ก็ได้กล่าวปราศรัยสั้นๆ กับพวกเขา โดยถือว่า ความทุกข์ทรมาน ความยากลำบากและอุปสรรคปัญหาทางร่างกายของบรรดาทหารผ่านศึก เนื่องจากบททดสอบที่หนักอึ้ง ผลบุญของพวกเขาย่อมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ทหารผ่านศึกคือบอร์ดและภาพลักษณ์แห่งช่วงเวลาของการทดสอบอันหนักอึ้งของประชาชาติอิหร่านในห้วง สงครามพิทักษ์ปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ และการปรากฏตัวของพวกเขาในสังคม ในความเป็นจริงแล้วคือ การอธิบายข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ มะอารีฟ การเมืองและต่างประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย่ำว่า ทหารผ่านศึก ในด้านหนึ่งนั้นเสมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงการก่ออาชญา กรรมของเหล่ามหาอำนาจที่ให้การสนับสนุนซัดดัม และอีกด้านหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)และการปฏิวัติ ที่สามารถตรึงบิยะห์ อบรมสอนสั่งให้เป็นบุรุษที่มีความสูงส่งและส่งไปยังสนามรบ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ความอดทนของเหล่าภรรยาทหารผ่านศึก และแบกรับความทนทุกข์ทรมานและความยากลำบากของพวกเขาในการรับใช้ปรนนิบัติต่อทหารผ่านศึกนั้น คือการเสียสละ การญihadและการสร้างวีรกรรมอย่างแท้จริง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ขอกำชับแก่บรรดาเหล่าภรรยาของทหารผ่านศึก บรรดาลูกหลานและญาติพี่น้องของพวกเขา จงให้การ ปกป้องรักษาความมั่นคงอันยิ่งใหญ่ทางด้านจิตวิญญาณและเผ่าดูแลเยียวารักษาพวกเขาให้ดี

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ท่านฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน ชะฮีดี มะฮ์ลลาตี ตัวแทนวะลียุลพะกีห์ และประธานมูลนิธิชะฮีดและกิจการทหารผ่านศึก ได้กล่าวรายงานถึงการช่วยเหลือแก่บรรดาทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขา ว่า การเกิดเกียรติแก่บรรดาทหารผ่านศึก คือการเกิดเกียรติแก่บรรดาผู้สร้างวีรกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างและแบบฉบับในการสอนแนวทางแห่งการต่อสู้ให้กับเหล่านักรบในการต่อกรและเผชิญหน้ากับบรรดา มหาอำนาจผู้เป็นอัมพาลระดับนานาชาติ



นอกจากนั้น นายพล ญะฮ์ฟารี ผู้บัญชาการซีพอส ได้ชี้ถึงการจัดงานสัมมนาเพื่อเทิดเกียรติบรรดาทหารผ่านศึก ว่า บรรดาทหารผ่านศึกคือ _____ บุคคลที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลทหารผ่านศึกแห่งเกียรติยศมาคล้องคอได้สำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดว่าภารกิจที่หนักอึ้งเหล่านี้ในการพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม และอุดมคติแห่งอิสลามนั้นสิ้นสุดลง ซึ่งพวกเขายังปรากฏตัวในสนามต่างๆด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแท้จริงเพื่อการประกาศเผยแผ่ศาสนาของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน